



TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA

PO. Box 362057, Milpitas, CA 95036

Điện thoại: 714-642-3553. Email: anquantran@socal.rr.com

Điện thoại: 408-771-5146. Email: thaivanhoa05@yahoo.com

---oOo---

THƯ TỔNG HỘI

Thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Anh Chị Em Hậu Duệ CSQG và Quý Thân Hữu cùng Quý Quyển,

Trước hết, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành Tổng Hội CSQG và Ban Điều Hành, Ban Biên Tập ĐS PH xin kính chúc Quý Vị cùng Quý Quyển luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống suốt năm Giáp Thìn.

Kính thưa Quý Vị,

Trong năm 2023 với sự cố gắng không ngừng, Tổng Hội CSQG đã hoàn thành các công tác:

- Trợ giúp Thương Phế Binh và Quả Phụ CSQG VNCH,
- Góp phần giúp đỡ Thương Phế Binh & Quả Phụ Quân Lực VNCH qua Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 16,
- Yểm trợ một số gia đình Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam,
- Phát hành Đặc San Phụng Hoàng Xuân Giáp Thìn.

ĐẶC SAN PHỤNG HOÀNG

BAN ĐIỀU HÀNH

- Chủ Nhiệm: TRẦN QUAN AN
Chủ Bút: THÁI VĂN HÒA
Tổng Thư Ký: HÀ ĐÌNH HUY
Hiệu Đính: ĐÀM THU PHƯƠNG
Kỹ Thuật: NGUYỄN NGỌC NHUNG
Ấn Loát: HÀ ĐÌNH HUY
Quảng Cáo: TRẦN XUÂN MAI

BAN BIÊN TẬP

- PHAN TẤN NGŨU
NHỮ ĐÌNH TOÁN
LS NGUYỄN DUY TIẾP
NGUYỄN QUÝ ĐẠI
TRẦN BỬU GIAO
PHAN THANH THẮNG
ĐÀM THU PHƯƠNG
KS NGUYỄN VĂN KHÔI

Cùng sự cộng tác của Liên Hội và các Hội CSQG thuộc Tổng Hội.

Riêng về công tác xây dựng và phát triển thành phần Hậu Duệ CSQG, tuy Tổng Hội và các Hội CSQG đã nỗ lực nhưng kết quả đạt được vẫn ở mức độ khiêm nhường vì những khó khăn mà một số Hội đã gặp phải trong việc kêu gọi khuyến khích giới trẻ dần thân nhập cuộc.

Trong những công tác đã thực hiện trên đây, Tổng Hội CSQG đặc biệt chú trọng đến Chương Trình Trợ Giúp Thương Phế Binh và Quà Phụ CSQG vì thành quả của chương trình này đã thực sự làm ấm lòng hàng trăm Gia Đình CSQG ở quê nhà trước và trong Tết năm 2022. Và cũng chính vì lý do đó, trong những tháng qua nhiều gia đình CSQG đã tìm cách liên lạc và khẩn thiết yêu cầu Tổng Hội tiếp tục kế hoạch giúp đỡ.

Vì món nợ ân tình đối với những chiến sĩ và gia đình CSQG đã hy sinh, nhận chịu nhiều thiệt thòi, mất mát và đắng cay, Tổng Hội CSQG đã quyết định sẽ tổ chức một nhạc hội, lấy tên là **Nhạc Hội Xuân Nhớ Người Thương Phế Binh và Quà Phụ CSQG VNCH**. Nhạc Hội này sẽ được diễn ra tại San Jose, California trong năm 2024, trước Tết Ất Tỵ nhằm vận động trong và ngoài Lực Lượng CSQG để tạo dựng được nguồn quỹ dồi dào hơn hầu có thể đáp ứng được lòng mong mỏi của hàng trăm Thương Phế Binh, Quà Phụ CSQG cùng những gia đình CSQG nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn, khó khăn ở quê nhà đang cần được giúp đỡ. Chi tiết về Chương Trình Nhạc Hội Xuân, Tổng Hội sẽ thông báo sau.

Song song với việc chuẩn bị để thực hiện chương trình đặc biệt trên, trong năm 2024 Tổng Hội CSQG cũng sẽ tổ chức một số buổi họp qua Zoom Meeting với các CH Hội Trưởng và BCH của các Hội CSQG để cùng nhau thảo luận, bàn bạc và tìm cách

giải quyết tình trạng hoạt động bế tắc của một số Hội mà nguyên nhân chính là do tuổi tác và sức khỏe yếu kém. Tổng Hội CSQG cũng sẽ nhóm họp thành phần Hậu Duệ CSQG mà các Hội CSQG đã xây dựng được để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ghi nhận những ý kiến đề nghị của các em hậu duệ, để từ đó có kế hoạch hoạt động thích ứng hầu lôi kéo thành phần trẻ trung này.

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Anh Chị Em Hậu Duệ CSQG và Quý Thân Hữu,

Nhìn chung các sinh hoạt của các hội đoàn, tổ chức tại hải ngoại hiện nay đều gặp khó khăn như nhau. Lớp người lớn tuổi tuy vẫn nặng lòng với hội đoàn mà mình đã từng dần thân nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên không còn năng động và có sức thu hút như 5,10 năm trước đây, trong lúc đa phần giới trẻ vẫn còn thờ ơ với các sinh hoạt, tình hình kinh tế ngày mỗi thêm khó khăn, vật giá càng ngày đắt đỏ nên sự tham gia, tham dự của thành phần hội viên cũng như quan khách trong các sinh hoạt của các hội đã thưa dần, do đó đã gây ra sự yếu kém về mặt tài chánh.

Viễn ảnh không mấy tốt đẹp đó là mối lo âu chung của nhiều tổ chức, hội đoàn và Tổng Hội CSQG cũng không sao tránh khỏi. Tuy nhiên, Tổng Hội CSQG vẫn mạnh dạn tiến hành các đề án công tác vì Tổng Hội tin tưởng rằng:

Chiến sĩ CSQG các cấp, tuy khác nhau về thời gian phục vụ, cấp bậc, chức vụ đảm nhiệm nhưng có cùng chung một lý tưởng Quốc Gia, cùng một Ngành để dần thân phục vụ để “Bảo Quốc An Dân” trong cùng một phương châm hành động: “Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính”. Do đó, dù trong hoàn cảnh nào

đi nữa, dù thịnh hay suy, tập thể CSQG vẫn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau để gìn giữ màu cờ sắc áo CSQG.

Xuất phát từ tinh thần trên, Tổng Hội CSQG kêu gọi Quý Vị Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội CSQG, Hội Cựu SVSQ Học Viện, Đại Diện các Khóa và Đồng Môn Học Viện, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Anh Chị Em Hậu Duệ CSQG cùng Quý Thân Hữu thiết thân với Ngành CSQG tích cực hỗ trợ Tổng Hội CSQG trong mọi công tác về mặt tinh thần cũng như vật chất để Tổng Hội hoàn thành nhiệm vụ đã được tập thể CSQG giao phó.

Xin hãy cùng nhau tiếp tục giữ ngọn lửa đấu tranh chống cộng sản độc tài vì một

nước VN Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và tiếp tục giương cao ngọn cờ chính nghĩa Quốc Gia cùng bền tâm xây dựng thể hệ Hậu Duệ để tiếp tục hành trình mà chúng ta đã và đang theo đuổi.

Một lần nữa, Tổng Hội CSQG xin kính gửi đến toàn thể Quý Vị và Quý Quyển lời cầu chúc tốt đẹp nhất và mong ước rằng tinh thần “keo sơn gắn bó” của người CSQG không hề phai nhạt.

Trân trọng kính chào đoàn kết,

TM Tổng Hội CSQG VNCH

Trần Quan An - Thái Văn Hòa

